

## หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการเตรียมดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลโดยกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพสูง การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลและนำปรัชญาตะวันออกและภูมิปัญญาตะวันออกในการบูรณาการสู่การปฏิบัติ ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาทักษะและความสามารถของดุษฎีบัณฑิตในการเป็นผู้นำทางการพยาบาล และเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาจริยธรรมทางการพยาบาล นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นักศึกษามีโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 3-6 เดือน) และมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมสอนที่คณะพยาบาลศาสตร์และ/หรือผ่านระบบ online นักศึกษาจึงมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมด้วย

1.จำนวนนักศึกษาที่รับ	8 คน		
2.แผนการศึกษาที่เปิดรับ	แบบ 1.1 และ แบบ 2.1		
3.การจัดการเรียนการสอน	จันทร์ - อังคาร		
4.รูปแบบการเรียน	online และ onsite		
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	5.1 นักศึกษาชาวไทย ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 85,000 บาท/ภาคการศึกษา และ ไม่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท/ภาคการศึกษา 5.2 นักศึกษาชาวต่างประเทศ จำนวน 125,000 บาท/ภาคการศึกษา		
6.จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	หมวดวิชา	แผนการศึกษา	
		แบบ 1.1	แบบ 2.1
	หมวดวิชาบังคับ	-	14
	หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า	-	4
	วิทยานิพนธ์	54	36
	รวม	54	54
7.คุณสมบัติของผู้สมัคร	<p><b>7.1 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแบบ 1.1</b></p> <p>7.1.1 ชาวไทย เป็นผู้สำเร็จจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และระดับปริญญาโทแผน ก สาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ</p> <p>ชาวต่างประเทศ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้อนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพการพยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผู้สมัคร</p> <p>7.1.2 มีผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานสากลหรือวารสารระดับชาติเป็นอย่างน้อย 1 เรื่องในระยะเวลา 3 ปี</p>		

	<p>7.1.3 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ PSU-TEP โดยได้คะแนนถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะ ไม่ต่ำกว่า 60% หรือมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง และสอบมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ได้แก่</p> <p>TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ</p> <p>TOEFL (Revised Paper-delivered Test) ไม่ต่ำกว่า 46 คะแนน หรือ</p> <p>TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน หรือ</p> <p>TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน</p> <p>หรือ</p> <p>TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ</p> <p>IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ</p> <p>CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน</p> <p>7.1.4 มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลจากประเทศของตน</p> <p>7.1.5 ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>7.1.6 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>7.1.7 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ</p> <p><b>7.2 สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแบบ 2.1</b></p> <p>7.2.1 ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.1.1 – 7.1.7 ยกเว้นข้อ 7.1.2 มี ผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานสากลหรือวารสารระดับชาติ เป็นอย่างน้อย 1 เรื่อง ในระยะเวลา 5 ปี</p> <p>7.2.2 กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล แผน ข จะต้อง เป็นสารนิพนธ์ที่ใช้กระบวนการวิจัย และต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการ ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานสากลหรือวารสารระดับชาติ เป็นอย่างน้อย 2 เรื่อง ในระยะเวลา 5 ปี</p> <p>คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563</p>
<p>8.หลักฐานประกอบการสมัคร เฉพาะสาขาวิชา</p>	<p><b>8.1 เอกสารต้นฉบับ</b></p> <p>8.1.1 ใบประมวลผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ชุด</p> <p>8.1.2 ผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ</p> <p>8.1.3 ใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจิต อย่างละ 1 ชุด (ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) โดยมีข้อความระบุในเอกสาร “ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ การศึกษา”</p> <p>8.1.4 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามที่สาขาวิชากำหนดจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ</p>

	<p>8.1.5 หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด หรือกรณียังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อฯ ให้ส่งหนังสือขออนุญาตลาศึกษาฯ และจัดส่งหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อฯ ในภายหลังทันทีที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ</p> <p><b>8.2 เอกสารฉบับสำเนา</b></p> <p>8.2.1 สำเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ชุด</p> <p>8.2.2 สำเนานำหน้าบทความของผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร</p> <p>8.2.3 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง จำนวน 1 ชุด</p> <p>8.2.4 สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ) จำนวน 1 ชุด</p> <p><b>8.3 โครงการวิจัย (ฉบับย่อ)</b> ที่มีความสนใจจะทำ หากได้ศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวไม่เกิน 5 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ</p> <p><u>หมายเหตุ</u> ให้ยื่นส่งที่งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน จะไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์</p>
9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา	<p>9.1 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นิลมานันต์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โทร. 0-7428-6503 E-mail: kittikorn.n@psu.ac.th</p> <p>9.2 นางสาวรัชณีกรรณ์ สุธาธรรมรัตน์ นักวิชาการอุดมศึกษา โทร. 0-7428-6456 E-mail: ratchaneekorn.s@psu.ac.th</p> <p>9.3 เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ <a href="https://www.nur.psu.ac.th">https://www.nur.psu.ac.th</a></p>
10. หมายเหตุ	<p>1) กรณีผู้สมัคร สมัครเข้าศึกษาในแบบ 2.1 น้อยกว่า 6 คน คณะฯ อาจกำหนดให้ผู้สมัครในแบบ 2.1 ปรับแผนการเรียนให้เป็นแบบ 1.1</p> <p>2) กรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่จะรับในแต่ละปีการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์เปิดรับนักศึกษา</p> <p>3) กรณีที่ไม่มีอาจารย์ซึ่งเชี่ยวชาญในหัวข้อซึ่งผู้สมัครนำเสนอคณะกรรมการหลักสูตร ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับสมัคร</p> <p>4) กรณีผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะต้องดำเนินการสอบ Placement Test ด้วยระบบ E-Testing โดยบัณฑิตวิทยาลัย จะส่งอีเมลแจ้งเตือน เพื่อทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>

กำหนดการสอบ

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1

วิชาที่สอบ	วันและเวลาสอบ	สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)	กำหนดการจะแจ้งผู้สมัครโดยตรงทางอีเมล	

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2

วิชาที่สอบ	วันและเวลาสอบ	สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)	กำหนดการจะแจ้งผู้สมัครโดยตรงทางอีเมล	